

Thư hi vọng thông điệp Giáo xứ Đền Thánh Chiêm, Tòa Giám Mục Hà Nội

Tác Giả: Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Đán
Thứ Hai, 11 Tháng 1 Năm 2010 10:17

Tích cực cứu nguy cho giáo xứ Đền Thánh Chiêm trước nguy cơ vàng chia sẻ thập giá Chúa Kitô.

Kính gửi:

- Đác Tòa Giám Mục Giáo phận Hà Nội,
- Hai Linh mục cai quản Giáo xứ Đền Thánh Chiêm,
- Các Tín hữu Giáo xứ Đền Thánh Chiêm.

Kính thưa Đác Cha, Quý Cha, cùng Quý Anh Chị Em giáo hữu.

Chúng con ký tên dưới đây là đại diện cho một nhóm Linh mục Nguyễn sáng theo tinh thần Đác Cá Tòa Giám Mục Philippê Nguyễn Kim Đán, gọi tắt là Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Đán. Nội dung việc Bên chúng tôi đang tranh đấu cho tôn giáo và dân chúng nhân quyền mà đã bị Công sứ sát hại năm 1988, chúng con xin có đôi lời gửi đến toàn thể Quý vị:

1- Theo tin tức và bài viết trên mạng, nhất là theo Thông báo của Văn phòng Tòa Giám Mục Hà Nội ngày 07-01-2010 về việc vi phạm Thánh Giá trên Núi Thánh của Giáo xứ Đền Thánh Chiêm thuộc xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chúng con biết rằng:

Giáo xứ Đền Thánh Chiêm có một nơi chôn cất các trẻ em sơ sinh và những người vô gia cư mang tên Núi Thánh (còn gọi là Núi Chá) nằm cạnh Nhà thờ. Tháng 3-2009, Giáo xứ đã cùng các Cha Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội dựng lên trên đỉnh núi một cây Thánh Giá bằng bê tông, như thói quen thông thường của các nghĩa trang Công giáo. Thế mà ngay sau đó, Giáo xứ đã bị nhà cầm quyền đưa ra những sách nhiễu và vi phạm lý do là bị chá vi phạm thánh địa chính đáng này. Họ quy là một nơi giáo dân đã bị một cán bộ xô ngã của thanh niên trong thời gian trước sự huy động vào ngày 14-04-2009 (Bất nhát Phác Sinh) trong một buổi “trình bày làm việc”.

Vào lúc 2g sáng ngày 06-01-2010, khi hai vị chức vụ của Giáo xứ đi tĩnh tâm tại tòa TGM, các lực lượng vũ trang của nhà cầm quyền CS tại khoáng 600 đến 1.000 người gồm dân quân tự vệ, công an và cảnh sát cũng đem vũ khí súng ngắn, dùi cui, loa để cay, chó nghiệp vụ, đã phong tỏa các giáo xứ Nghĩa Lộ, Tây Hồ, Đền Thánh Chiêm, chặn tất cả các lối đi và khu vực Núi Thánh rồi bắt đầu trình bày và đập nát Thánh Giá. Trước hành động phạm thánh giáo đêm khuya đó, giáo dân Đền Thánh Chiêm đã yêu cầu những kẻ căm thù tôn giáo hãy ngừng tay lại. Thế nhưng các tín hữu đã bị công an cảnh sát ném loa để cay, một số đã bị đánh đập tàn nhẫn trong đó có hai vị giáo dân bị thương nặng hiện còn phải điều trị tại bệnh viện.

2- Hi vọng thông điệp Đác Cha, Quý Cha TGP Hà Nội, hai Cha Quản xứ và toàn thể Anh Chị Em Đền Thánh Chiêm, trước tiên chúng con hết sức đau buồn, một đàng vì Thánh Giá, biểu tượng thiêng thánh nhất của niềm tin Kitô giáo và của Giáo hội đã bị những kẻ vô thần xúc phạm ngay chính nơi nghĩa địa thánh thiêng, đàng khác vì những Anh Chị em Giáo dân vô tội và vô phương tự vệ bị chính lực lượng gọi là “báo vệ trấn an” của một nhà cầm quyền tàn ác “của dân, do dân, vì dân” đàn áp cách dã man và lạnh lùng, xúc phạm trầm trọng đến nhân phẩm của họ. Chúng con cùng muán chát vành khăn tang nhớ mãi tín hữu Đền Thánh Chiêm trong ngày đau đớn.

3- Cùng với mọi ai đang phạm tội ác và đòi công lý cho các nạn nhân, chúng con cũng kêu gọi hành vi phá hoại biểu tượng tôn giáo cách mờ ám dá hán và đàn áp nhân sự tôn giáo cách hung tàn thâm độc của nhà cầm quyền và đồng nghiệp sau họ là đồng nghiệp công sứ. Những kẻ

Thư hi vọng thông với Giáo xứ Đền ng Chiêm, Tổng Giáo phận Hà Nội

Tác Giả: Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Đán
Thứ Hai, 11 Tháng 1 Năm 2010 10:17

này luôn coi mọi ai nói khác và làm khác với họ, nhưng ai đứng tại quyên lòng và quyên lòng của họ đều là kẻ thù, cần phải trị tội họ. Trên thế giới này, chúng ta có một chủ đề nào nhiều kẻ thù như chủ đề Công giáo. Bởi vì bản chất gian manh của các kẻ thù của nó, bởi vì cuộc sống sống trong thế giới này, nó tự nhiên cho mình vô số kẻ thù và tự nhiên mình thành kẻ thù của toàn dân, của tất cả.

4- Với việc Đền ng Chiêm xảy ra trong bối cảnh như thế của CSVN Nguyễn Minh Trí và sang Vatican gặp Đức Giáo hoàng và tôi tuyên bố: “Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của người dân và luôn coi đúng các tôn giáo là bộ phận của khối đoàn kết toàn dân tộc... Với sự quan tâm của chính quyền các cấp, các tôn giáo ở Việt Nam đều được tôn trọng và phát triển thịnh vượng”, trong bối cảnh như các viên chức của chính quyền tự nhiên thành đấng huân chương xã hội và mọi đức hạnh của Giáng sinh cho mọi chức sắc trong Giáo hội, nhưng cũng trong bối cảnh như nhà chức trách Lâm Đền ng và xóa sổ tăng thân Bát Nhã, nhà chức trách Gia Lai và đều là Mục sư Nguyễn Công Chính, nhà chức trách Sài Gòn và ra công văn hăm dọa và kết án Dòng Chúa Cứu Thế, nhà chức trách Vĩnh Long đang cấp phép cho các dòng Thánh Phaolô, nhà chức trách Đà Lạt đang bị Giáo hoàng học viện thành viên của hoa công giáo... Tất cả cho thấy chính sách tôn giáo của chính phủ này luôn đều và thâm độc, với mục tiêu tiêu diệt họ không bao giờ thay đổi là tiêu diệt mọi tôn giáo.

5- Cùng với chúng con xin đáp lại lời kêu gọi của Tòa TGM Hà Nội qua Thông báo nói trên: “Trong tình hi vọng thông của Giáo hội, xin các cha, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, và tất cả anh chị em hãy tích cực cứu nguy cho giáo xứ Đền ng Chiêm trước việc vàng chia sẻ thế giới Chúa Kitô. Chúng ta cũng cứu nguy cho đức tin của các chức sắc công bằng dân chúng và văn minh, nhưng giá trị thiêng liêng trước tôn trọng và các quyên con người trước việc bảo vệ”. Tuy nhiên, nơi gặp gỡ Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II và các Giáo hội Đông Âu thế kỷ 80 và 90 của thế kỷ trước, chúng con cũng muốn hành động cùng với toàn dân trong tinh thần bất bạo động, để cho Đức Công giáo sống không còn hoành hành trên đất nước và đức tin Công giáo không còn là hành động ghê quyến lòng. Bởi vì chính đức tin và chính phủ này ngày càng phạm thêm sai lầm và tội ác không những đối với tôn giáo, mà còn đối với nhân dân, nhất là làm Tội ác của mọi tội nhân vào tay lân bang xâm lược.

Làm tại Việt Nam ngày 08-01-2010, kỷ niệm 5 năm ngày dân Thanh Hóa bị Trung Công giáo bị bắt (08-01-2005) và 36 năm Tội ác của mọi tội nhân ở Hoàng Sa (19-01-1974).

Đôi dòng nhóm Linh mục Nguyễn Kim Đán

- Linh mục Têphanô Chân Tín, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
- Linh mục Phêrô Nguyễn Huệ Giỏi, Tổng Giáo phận Huế (đang bị theo dõi tại xứ)
- Linh mục Tadeô Nguyễn Văn Lý, Tổng Giáo phận Huế (đang bị giam giữ tại tù)
- Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh (đang bị quản chế tại gia)